

## แต่งสวยให้เป็น

นำเสนอเมื่อ : 22 พ.ค. 2552

### แต่งสวยให้เป็น

ผู้หญิง เมื่อลงทุนลงแรงแต่งตัวเสียสวยสะ แต่ไม่หยิบเครื่องประดับ เช่น สร้อย หรือต่างหู มาใส่เลยสักชิ้น ก็เหมือนกับการแต่งหน้าแล้วไม่ทาปากนั่นแหละ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณค้อยไม่ใส่เครื่องประดับ นอกเหนือจากความไม่ชอบโดยส่วนตัวแล้ว ก็คือ การไม่รู้จักวิธีการเลือกที่ถูกต้อง ไม่มั่นใจว่า ใส่ออกมาแล้วจะดี จะเหมาะกับโอกาสและกาลเทศะหรือเปล่า

จึงได้นำวิธีการเลือกเครื่องประดับ เพื่อให้เข้ากับการแต่งตัวมาฝากกัน เพื่อว่าคุณจะได้หยิบเครื่องประดับชิ้นสวย มาใส่ได้อย่างเหมาะสมไงละ

เรื่องกาลเทศะ เป็นสิ่งที่คุณ มองข้ามไม่ได้ ก่อนอื่น คงต้องมาพิจารณาดูกันสักนิด ว่าเครื่องประดับที่คุณเลือกนั้น เหมาะสมกับสถานที่ และโอกาสหรือไม่ จงอย่าคิดแต่เพียงว่า "ฉันจะใส่" แคเพราะความ"อยาก"เท่านั้น

### เครื่องประดับสำหรับใส่ไปทำงาน

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเลือกแบบของเครื่องประดับ ที่ดูเรียบร้อย ไม่ใหญ่โต และไม่ค่อยเป็นแฟชั่นมากเกินไป แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับ หน้าที่การงานของคุณอีกนั่นแหละ เพราะถ้าอาชีพของคุณคือ สาวนักประชาสัมพันธ์หรือ นางแบบ ก็น่าอิจฉาเป็นที่สุด เพราะ สามารถเลือกใส่สร้อย หรือต่างหูเก๋ๆ ที่เนเน่ชิชชและขนาดใหญ่หน่อยได้

แต่ถ้าคุณเป็นสาวออฟฟิศทั่วไปละก็ เราไม่แนะนำ ให้คุณใส่อะไร ที่หวือหวา เพราะแค่สร้อยที่ดูโดดเด่นเปรี้ยวๆ หรือแหวนเพชรเสนาโตๆ เพียงเสนาเดียว ก็อาจทำให้ คุณโดนเจ้านายเพ็งเล็งอย่างไรเหตุผลได้

**ควรจำไว้สักนิดว่า** ไม่มีใครอยากให้คุณเด่นเกินหน้าหрок โดยเฉพาะ ถ้าคุณยังอยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ถ้าอยากใส่ ก็ควรหันมาใช้เครื่องประดับ แบบเรียบๆ ดูคลาสสิก จะเหมาะสมกว่า ที่สำคัญ ยังทำให้คุณสวยขึ้นไม่แพ้การใส่เครื่องประดับชิ้นโตๆเลย

### เครื่องประดับสำหรับออกงาน

#### งานกลางวัน

สำหรับงานกลางวัน อย่างงานเลี้ยงคอกเทลหรือปาร์ตี้ในสวน คุณควรเลือกแบบตุ้มหูหรือสร้อย ขนาดกลางๆ เครื่องประดับที่หรูหราหรือ"เวอร์"จนเกินไป อย่างพวกสร้อยทองกลมเพชร 18 กะรัต หรือสร้อยที่ประดับโคตรเพชร ไม่เหมาะอย่างยิ่ง...ขอบอก เว้นเสียแต่ว่า งานที่คุณไปนั้น จัดขึ้นอย่างหรูหรา

และแฝงไว้ด้วยการประชันขัน แข่งเครื่องเพชรโดยเฉพาะ

## งานกลางคืน

เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะสามารถแต่งกายได้ - เร็ดอสังการ- เทาที่ใจอยากจะ - เร็ด- ฉะนั้น คงไม่มีใครว่าหรอก ถ้าคุณจะหยิบเครื่องประดับที่หรูหรา และใหญ่โต มาใส่พอดีใจใครๆอีกจ๋า แต่จะออกมาสวยหรือไม่อย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่า แบบเสื้อกับเครื่องประดับที่คุณเลือกใส่ เข้ากันหรือเปล่า อย่างเช่น ถ้าชุดของคุณเป็นแบบเรียบๆ ธรรมดาๆ เครื่องประดับก็ควรเป็นอะไรที่เล็กๆน่ารัก กระจุ่มกระจิม ถ้าคุณเป็นคนแต่งตัวตามสมัย เปรี๊ยวจิตชนิดมะนาวอมแพ แนนอน เครื่องประดับก็ควรเป็นแบบแฟชั่น เปรี๊ยวจิตเช่นกัน

## เลือกเครื่องประดับตามแบบเสื้อ

### เสื้อคอกว้าง

เป็นแบบเสื้อ สำหรับผู้ที่ต้องการโชว์ความเซ็กซี่เล็กๆ ดังนั้นถ้าได้เสริมเสน่ห์ด้วยสร้อยคอ ที่ประดับด้วยจี้เล็กๆ อย่างรูปหัวใจ รูปหยดน้ำ หรือแบบที่มีดีไซน์สวยเก๋สักเส้น ก็จะช่วยเสริมให้ชุดของคุณ ดูไม่โล่งจนเกินไป และยังทำให้คุณดูเท่ขึ้นอีกด้วย

### เสื้อสายเดี่ยวและเสื้อเปิดไหล่

คุณสามารถ เลือกใส่เครื่องประดับ ได้สารพัดแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยหนัง จี้เล็กๆ ที่ประดับประดาด้วยลูกปัด หรือดอกไม้ดอกเล็กที่นารักนาเอ็นดู หรือสร้อยแบบติดคอ สักเส้นก็เก๋ไม่เบาเสียพละ

### เสื้อคอปีนหรือคอเต่า

จริงๆแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใส่สร้อยคอ หรือเครื่องประดับอื่นใด แต่ถ้าต้องการเพิ่มความเด่นให้ตัวเสื้อละก็ คุณสามารถเพิ่มความเก๋ไก๋ ได้ด้วย สร้อยชนิดเสนยาว ที่มีจี้ ขนาดใหญ่หน่อยได้

เห็นไหม ว่าการแต่งตัวให้ดูดี และเหมาะสมนั้นไม่ยากเลย เพียงแต่ต้องอาศัยเทคนิคเล็กน้อยๆ ที่บางครั้งคุณเองอาจมองข้าม และเมื่อแต่งตัวสวย แล้ว ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพและความงามของคุณให้สวยพร้อมด้วยนะ เพื่อที่ว่า คุณจะไ้เป็นเจ้าของความสวยสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

ข้อมูลจาก : [tttonline.net](http://tttonline.net)